



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

\*\*\*\*\*

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการรับสมัครในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เท่าที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้

**ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์**

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายวรวิทย์ เกิดแก้ว	

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ข้างต้นนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิสอบ

**หลักสูตรและวิธีการสรรหา**

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนดจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการประเมินสมรรถนะโดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

**วัน เวลาและสถานที่ในการสอบ**

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนดจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

**เกณฑ์การตัดสิน**

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

**ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้**

๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ

- สุภาพสตรี สวมเสื้อมีแขน กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัด
- สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาวโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

/ระเบียบ....

๒. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบ เพื่อใช้แสดงคู่กันหากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งไม่อนุญาตให้เข้าสอบได้

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ คณะกรรมการดำเนินการสอบฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการสรรหา

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐



(นายธวัช ตรีเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด